

Tích tụ, tập trung đất đai phải lấy hiệu quả làm đầu

(chinhphu.vn) Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại hội nghị về giải pháp tích tụ tập trung đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp sáng ngày 14/4, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định việc tích tụ, tập trung đất đai phải đạt hiệu quả là mục tiêu cao nhất, không làm nếu không hiệu quả.

Phát biểu kết luận hội nghị Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng thời gian qua, chính sách pháp luật về quản lý đất đai đã tiếp tục được hoàn thiện, phù hợp hơn với cơ chế thị trường. Từ đó, tạo điều kiện cho người sử dụng đất tích tụ, tập trung với quy mô lớn hơn để đầu tư phát triển sản xuất. Những chính sách đúng đắn này đã bước đầu thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và đã góp phần quan trọng trong việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch sử dụng đất đã gắn liền với việc bố trí quỹ đất phù hợp cho mục đích nông nghiệp, đã quan tâm đến việc dành quỹ đất để phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; phát triển công nghiệp, đô thị, nông thôn và tạo ra một diện mạo mới, đặc biệt là ở khu vực nông thôn; tăng đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Việc hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận đối với đất nông nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đất đai tham gia vào thị trường, là yếu tố quan trọng để thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai. Cơ chế chuyển đổi mục đích sử dụng đất linh hoạt, như dồn điền đổi thửa; chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền

sử dụng đất đã giúp hình thành một số vùng sản xuất tập trung có quy mô phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh những kết quả quan trọng này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá, chính sách quản lý đất đai vẫn còn nhiều điểm tồn tại cần tập trung khắc phục. Quy định hạn mức nhận chuyển quyền đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản đối với hộ gia đình, cá nhân (thông qua nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, xấp xỉ nợ) chưa khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để phát triển những trang trại sản xuất hàng hóa quy mô lớn; có trường hợp còn gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân. Việc tiếp cận đất nông nghiệp của các doanh nghiệp còn gặp khó khăn. Việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất; thu hồi đất của các hộ gia đình không có nhu cầu sản xuất nông nghiệp còn nhiều khó khăn. Tình trạng sử dụng đất không hiệu quả vẫn còn nhiều.

Tiến độ để phát triển nền nông nghiệp quy mô, hiện đại

Về nhiệm vụ, mục tiêu thời gian tới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh mục tiêu tổng quát phải đẩy mạnh tích tụ,

tập trung ruộng đất để tạo điều kiện tái cơ cấu sản xuất ngành Nông nghiệp, bảo đảm yêu cầu sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất đai để phát triển ngành Nông nghiệp có năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người nông dân. Từ mục tiêu tổng quát này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu ra những quan điểm lớn để nghiên cứu, thực hiện tích tụ, tập trung đất đai. Theo đó, tích tụ, tập trung ruộng đất phải dựa trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gắn với tái cơ cấu sản xuất ngành Nông nghiệp nói riêng, tái cấu trúc nền kinh tế nói chung. Việc tích tụ, tập trung ruộng đất phải tuyệt đối tránh hình thức, phong trào. "Nếu tích tụ, tập trung ruộng đất một cách hình thức, phong trào, không căn cứ vào nhu cầu của thị trường, năng lực của chủ thể thì chắc chắn sẽ thất bại", Phó Thủ tướng nói. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thống nhất với nhiều ý kiến phát biểu tại hội nghị cho rằng, tích tụ, tập trung ruộng đất phải phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng, từng khu vực, mỗi địa phương; phù hợp với đặc điểm về đất đai, địa hình, khí hậu, văn hóa, tập quán... "Không thể chộp hây cũng như chộp khác, ở đâu cũng làm giống hệt nhau".

Một ý kiến cũng được nhiều đại biểu đề cập là tích tụ tập trung đất đai phải bảo đảm theo nhiều hình thức phù hợp với yêu cầu tổ chức sản xuất. "Phải căn cứ vào yêu cầu sản xuất để tích tụ, tập trung đất đai. Đồng thời, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, đặc biệt là lợi ích của người dân trong quá trình tích tụ đất đai", Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Tích tụ và tập trung ruộng đất phải lấy doanh nghiệp, các tổ chức hợp tác, chủ trương trại làm động lực. "Họ là người có vốn để hỗ trợ cho người dân, có thể chuyển giao khoa học công nghệ, tổ chức sản xuất, cung ứng những dịch vụ đầu vào, tìm kiếm thị trường để tiêu thụ sản phẩm", Phó Thủ tướng nói. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng khẳng định, người dân, hộ gia đình, cá nhân là thành viên quyết định thành công của quá trình tích tụ, tập trung đất đai, do đó phải được tham gia một cách bình đẳng trong tập trung, tích tụ đất đai. Theo Phó Thủ tướng, tích tụ, tập trung ruộng đất phải đi đôi với đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ nói chung, phát triển kinh tế ngành nghề ở nông thôn nhằm mục đích tạo nhiều việc làm mới, từ đó giảm lao động trong nông nghiệp. "Không thể tích tụ, tập trung đất đai khi có quá nhiều người canh

tác trên một đơn vị diện tích. Muốn giảm lao động trong nông nghiệp, phải tăng hàm lượng khoa học, đưa công nghệ, dịch vụ về nông thôn, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới", Phó Thủ tướng phân tích.

Bình đẳng giữa người dân, doanh nghiệp

Về những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện thể chế liên quan đến đất đai, tập trung vào các vấn đề như giao đất lâu dài, kéo dài thời hạn thuê đất, mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp... Nhiệm vụ tiếp theo là phải xây dựng chế tài bảo đảm quyền bình đẳng giữa doanh nghiệp và người dân trong việc tích tụ, tập trung ruộng đất, phát triển sản xuất. "Phải bình đẳng, không thể nường nhẹ doanh nghiệp hay người dân", Phó Thủ tướng yêu cầu. Bên cạnh đó, cần xây dựng các chính sách hỗ trợ nông dân trong quá trình tích tụ, tập trung đất đai, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào phát triển nông nghiệp. "Hiện tại các bộ, ngành đang triển khai, nhưng đề nghị các nhà khoa học, các chuyên gia, các địa phương tích cực tham gia hiệu quả hơn nữa để có được những cơ chế, chính sách ngày càng phù hợp, hiệu quả hơn", Phó Thủ tướng nói. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định việc tích tụ, tập trung ruộng đất phải đạt hiệu quả là mục tiêu cuối cùng, không làm nếu không hiệu quả, không làm với bất cứ giá nào.

HẦU HẾT Ý KIẾN...

(Tiếp theo trang 1)

Tại các buổi giám sát, đại diện lãnh đạo hai sở đã giải trình, làm rõ một số vấn đề đoàn giám sát còn băn khoăn về: bất cập nảy sinh trong quá trình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, giải pháp giải quyết hồ sơ tố động về người có công với cách mạng, hồ sơ liên quan đến người nhiễm chất độc da cam/dioxin; giải pháp khắc phục tình trạng quá tải tại một số bệnh viện, tăng cường quản lý chất lượng thuốc, vấn đề nâng cao ý đức và vệ sinh an toàn thực phẩm... Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao hai ngành Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội thời gian qua đã quan tâm giải quyết kịp thời, thỏa đáng các ý kiến, kiến nghị của cử tri; gửi thông báo kết quả giải quyết tới các ngành, địa phương liên quan. Đồng chí đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát huy tốt hơn nữa vai trò tham mưu giải quyết chế độ chính sách cho người có công với cách mạng; thường xuyên thanh tra, rà soát, phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri; tăng cường tuyên truyền về cơ chế, chính sách, công khai quy trình, danh sách đối tượng được thụ hưởng; tăng cường quản lý, giáo dục, đào tạo nâng cao trình độ, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Sở Y tế cần gửi kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cho đại biểu HĐND huyện để trả lời cử tri; kiểm tra, xác minh các ý kiến, kiến nghị tiếp nhận qua đường dây nóng của ngành, nếu cử tri phản ánh đúng phải xem xét, giải quyết kịp thời. Hai sở quan tâm xem xét, giải quyết một số trường hợp cụ thể mà cử tri và địa phương có ý kiến, kiến nghị.

GIAO BAN CÔNG TÁC KHOA GIÁO...

(Tiếp theo trang 1)

Nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình đã chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các quyết định văn bản quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác khoa học, công nghệ, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Các ngành khoa giáo hoạt động trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và dịch vụ đã tập trung chỉ đạo, phối hợp với các địa phương, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020, triển khai các đề án về tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và tích tụ ruộng đất... Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, đơn vị trong khối khoa giáo nắm vững nội dung, phương thức hoạt động, mối quan hệ trong lĩnh vực khoa giáo, tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ phối hợp. Chủ động tham mưu, đề xuất những vấn đề và nội dung nhằm triển khai các chương trình, đề án của trung ương, của tỉnh về lĩnh vực khoa giáo. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 34-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Năm bắt, phân tích những vấn đề tư tưởng liên quan đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong giao thông vận tải, xây dựng, giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình giao thông. Làm tốt công tác lao động, tổ chức hoạt động tri ân, thực hiện chính sách với người có công, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ...

Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tuyên giáo và hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong khối tư tưởng, văn hóa và lĩnh vực an ninh tư tưởng văn hóa quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2017 được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức chiều ngày 14/4. Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Quý I/2017, ban tuyên giáo các cấp, các ngành trong khối tư tưởng văn hóa và lĩnh vực an ninh tư tưởng văn hóa đã tập trung tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Đinh Dậu 2017; các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm lo tết cho các gia đình chính sách, người nghèo và các đối tượng xã hội. Tiếp tục quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, đề án của tỉnh; trong đó tập trung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ. Công tác lý luận chính trị, lịch sử Đảng, khoa giáo, văn hóa, nghệ thuật, báo chí, xuất bản được chú trọng thực hiện và đạt hiệu quả. Trên lĩnh vực an ninh tư tưởng văn hóa, lực lượng công an, quân sự, biên phòng nắm chắc tình hình chính trị, kịp thời tham mưu và phối hợp với cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới ban tuyên giáo các cấp, các ngành trong khối tư tưởng, văn hóa và lĩnh vực an ninh tư tưởng, văn hóa tiếp tục tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; trong đó, tập trung tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong tham gia tích tụ ruộng đất, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, thực hiện dự án nông nghiệp công nghệ cao. Tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong khối binh chủng tư tưởng, ban tuyên giáo các cấp trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo.

THÀNH PHỐ, KIẾN XƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; thành tích trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới. Trong các cuộc kháng chiến, Kiến Xương có 64.000 người lên đường nhập ngũ, hơn 4.000 thanh niên xung phong. Kết thúc các cuộc kháng chiến, toàn huyện có gần 7.000 liệt sĩ, 5.500 thương, bệnh binh, 723 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 9 Anh hùng LLVT nhân dân. Cũng tại buổi gặp mặt, các đại biểu được nghe một số cựu chiến binh chia sẻ kỷ niệm những ngày xây dựng làng kháng chiến và đánh giặc, nghe sĩ quan trẻ đại diện cho LLVT huyện phát biểu cảm nghĩ và biểu thị lòng quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

THÀNH PHỐ Bước đầu thực hiện Chỉ thị số 04



Tuyến phố Lê Lợi.

Thực hiện thu đở 85 công trình nhà cấp 4; 6.255 mái che, mái vẩy, mái hiên di động; 2.364 biển quảng cáo; xử lý 1.060 trường hợp che khuất tầm nhìn, chắn chính xử lý nhắc nhở 143 điểm tập kết vật liệu sai quy định... Đó là kết quả của hoạt động lập lại trật tự đô thị quy mô lớn trên địa bàn thành phố Thái Bình. Tính đến hết tháng 3, thành phố cơ bản hoàn thành việc giải tỏa các điểm vi phạm hành lang an toàn giao thông theo tinh thần Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Để đạt kết quả trên, thành phố đã đề ra các giải pháp cụ thể, đồng bộ, sát thực, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động kết hợp với sự chỉ đạo quyết liệt. Qua đó đã huy động được sự vào cuộc của toàn dân, đặc biệt là sự nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy tích cực tham gia của các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố và lực lượng công an phường, xã. Gắn kết quả, tiến độ thực hiện với trách nhiệm của người đứng đầu Đảng ủy, UBND phường, xã là một trong những giải pháp được thực hiện ngay

từ đầu, trong đó tổ chức ký cam kết lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu nếu không hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch của thành phố. Về thể, từ mốc thời gian, việc thống kê, tuyên truyền, vận động đến việc tổ chức các lực lượng hỗ trợ thu đở đã được tất cả các phường, xã nhanh chóng vào cuộc thực hiện, hoàn thành trước thời hạn 15 ngày so với yêu cầu của Chỉ thị số 04. Thành lập đội kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường bằng việc sử



Tuyến phố Lê Quý Đôn.



Tuyến phố Hai Bà Trưng.

dụng xe ô tô tuyên truyền nhắc nhở trực tiếp các trường hợp vi phạm trước các tuyến phố. Yêu cầu các xã, phường báo cáo kết quả thống kê, vận động thu đở và xử lý vi phạm hàng ngày về UBND thành phố để theo dõi, chỉ đạo. Thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra thực tế tại 19 xã, phường, đồng thời khen thưởng, động viên các địa phương làm

tốt và phê bình, nhắc nhở những nơi còn chậm tiến độ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Với nhiều giải pháp đồng bộ, từ ngày 17/3, toàn bộ lực lượng của 19/19 xã, phường đã triển khai ra quân thực hiện nhiệm vụ và đến ngày 31/3 tất cả các địa phương đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra theo kế hoạch của UBND thành phố.

Ông Nguyễn Ngọc Khánh, Đội phó Đội Kiểm tra giám sát việc chấp hành quy định về bảo đảm TTĐT, ATGT, VSMT thành phố



Ngày 16/3, UBND thành phố đã thành lập đội kiểm tra giám sát việc chấp hành quy định về bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường gồm 24 đồng chí chia thành 5 tổ kiểm tra giám sát ở 10 phường và 9 xã nhằm tập trung tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và hướng dẫn các hộ kinh doanh trên mặt đường thực hiện nghiêm chỉnh về hành lang an toàn giao thông. Nhờ sự đóng góp của các tổ, đến thời điểm hiện tại cảnh quan thành phố đã sáng - xanh - sạch - đẹp. Thời gian tới, các tổ sẽ duy trì thường xuyên vào những giờ cao điểm, ngoài giờ hành chính cũng như buổi tối. Đối với trường hợp tái vi phạm, các tổ sẽ yêu cầu ký cam kết, lập biên bản vi phạm và nhắc nhở lần đầu, nếu cố tình vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Hồng Thái, Tổ trưởng tổ 2, phường Đê Thám



Thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh, theo chỉ đạo của thành phố và phường, tổ đã nhanh chóng họp toàn thể nhân dân, đi tới từng gia đình vận động chấp hành nghiêm Chỉ thị. Hàng ngày cán bộ của tổ bám địa bàn, đi dọc các tuyến phố kiểm tra, đôn đốc, vận động nhân dân thực hiện. Kết quả 100% hộ dân ở mặt phố đều ký cam kết không vi phạm hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị và tự nguyện tháo dỡ các công trình vi phạm. Đối với những gia đình hoàn cảnh khó khăn, phường và tổ đã hỗ trợ về nhân lực để tháo dỡ nên kết quả đạt rất cao. Tôi mong tình cũng như thành phố tiếp tục có nhiều giải pháp để duy trì cảnh quan đô thị sạch sẽ, văn minh.

Trung tá Lê Bá Thắng, Trưởng Công an phường Kỳ Bá



Công an phường đã sớm tham mưu cho UBND phường ra nghị quyết, kế hoạch thực hiện, chỉ đạo tới các ban, ngành, đoàn thể, huy động hơn 1.000 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia vào công tác này. Qua đợt triển khai, các tuyến phố đã bảo đảm đi vào nề nếp, công tác vệ sinh môi trường sạch sẽ. Kết quả toàn phường đã tháo dỡ 647 mái che, mái vẩy và trên 1.000 vật dụng vi phạm. Để tiếp tục làm tốt việc này, Công an phường sẽ tham mưu cho UBND phường triển khai giao khoán các tuyến phố cho các chi bộ tổ dân phố tới các hộ kinh doanh mặt đường ký cam kết thực hiện, trong đó giao cho cảnh sát khu vực kết hợp với tổ trưởng tổ dân phố làm tốt công tác trật tự đô thị, an toàn giao thông trên các đoạn đường.

Bà Vũ Thị Uy, tổ 27, phường Trần Lâm



Bản thân tôi cũng như mọi người dân rất phấn khởi vì đến nay vỉa hè đã được trả lại, thông thoáng, mỹ quan đô thị sạch, đẹp. Các cấp chính quyền đã vào cuộc rất quyết liệt, làm đến đâu tốt đến đó nên tất cả mái che, mái vẩy đã nhanh chóng được dỡ đi, các biển quảng cáo thu xếp lại, trả lại vỉa hè cho đường phố. Mặc dù nhà tôi ở trong ngõ, không phải giải tỏa gì song tôi quyết tâm ủng hộ chủ trương của tỉnh bằng cách thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, làm tốt công tác an toàn giao thông từ trong ngõ ra tới đường phố.

THU THỦY